



## การรับประกันของ Toro

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

### คำอธิบายโดยสรุป

Toro Company สัญญาว่าจะซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ หากพบว่าผลิตภัณฑ์ของ Toro ดังต่อไปนี้ไม่ยอมพร่องตามวัสดุหรืองานฝีมือภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ทงน Toro ไม่มีการรับประกันที่ชัดเจนใดๆ ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่อาจจะมีข้อบกพร่องและ/หรือการรับประกันระบบไอเสียแบบพิเศษด้วยตนเอง เอกสารฉบับใหม่พร้อมผลิตภัณฑ์ ถ้าเกยของ

### ผลิตภัณฑ์และระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกันดังต่อไปนี้จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	ระยะเวลาประกัน
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านล่าง)	2 ปี หรือ 1,500 ชม. <sup>1</sup>
ผลิตภัณฑ์เจาะเติมอากาศ	2 ปี หรือ 500 ชม. <sup>1</sup>
Turf Pro Series และ Range Pro Series	2 ปี
ลอหนา หมัดหมุนลอหนา เพล่า แมง แบริ่งหวัดตดหญ้า แป้นไคกรฟ แม่แรงยก	1 ปี

<sup>1</sup>แลวแตวาสงใดเกิดขึ้นก่อน

แบตเตอรี่รถยนต์ไอออนแบบชาร์จได้มีการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องตามวัสดุและงานฝีมือเป็นระยะเวลาตามระบุไว้ในตารางด้านล่าง เมื่อใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ปริมาณประจุพลังงาน (Mwh) ต่อการชาร์จเต็มแต่ละครั้งจะลดลง ปริมาณพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้น้อยลงลักษณะการใช้งาน อุปกรณ์ สวม สภาพพณน การปรับค่า และอื่นคม

ผลิตภัณฑ์	ระยะเวลาประกัน
<b>แบตเตอรี่ Toro HyperCell®</b>	
รถขนส่งโดยสาร Vista®	5 ปี หรือ 1.5 MWh <sup>1</sup>
รถแกะปรง Workman® Lithium	5 ปี หรือ 1.5 MWh <sup>1</sup>
รถลากพวง Greensmaster® eTriFlex® 3370	4 ปี หรือ 1.5 MWh <sup>1</sup>
รถลากพวง Groundsmaster® e3200 และ e3300	4 ปี หรือ 1.5 MWh <sup>1</sup>
<b>แบตเตอรี่โมไซของ Toro</b>	
เครื่องตัดหญ้าสนามกรน Greensmaster eFlex® 1021, e1021 และ e1026	8 ปี หรือ 0.9 MWh <sup>2</sup>

<sup>1</sup>แลวแตวาสงใดเกิดขึ้นก่อน Mwh สำหรับแบตเตอรี่แต่ละก้อน

<sup>2</sup>แบตเตอรี่โมไซของ Toro อยกยใดการรับประกันของผลตแบตเตอรี่

### คำแนะนำสำหรับการขอรับการตามการรับประกัน

คุณเป็นผลรับผิดชอบในการแจ้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์หรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้อนุญาตให้คุณขอผลิตภัณฑ์มาแทนที่ของคุณเซ อวมเงื่อนไขใช้สกรการรับประกันใดเกิดขึ้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคนหาตัวแทนจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้อนุญาต หรือคุณมีคำถามเกี่ยวกับสกรการรับประกันหรือความรับผิดชอบ คุณสามารถติดต่อเราได้:

Commercial Products Service Department  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
อีเมล: commercial.warranty@toro.com

### ความรับผิดชอบของเจ้าของ

คุณหมากัดแลกรหาผลตทงน Toro โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาใน *คู่มือผู้ใช้* ทงน คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามกำหนดด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะทำหรือทำเองหรือขอรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายก็ตาม "อะไหล่ที่กำหนดการเปลี่ยนตามการบำรุงรักษาที่กำหนด ("อะไหล่เพื่อการบำรุงรักษา") มีการรับประกันตามระยะเวลาจนกว่ากำหนดการเปลี่ยนทดแทนของอะไหล่ดังกล่าว

### รายการและเงื่อนไขไม่คุ้มครอง

ข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันอาจไม่ใช่ข้อบกพร่องทางวัสดุหรืองานฝีมือทั้งหมด การรับประกันไม่คุ้มครองสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

- ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการใช้อะไหล่ทดแทนไม่ใช่ของ Toro หรือจากอะไหล่แบรนด์ Toro ทวนการดัดแปลงแก้ไข หรือจากการดัดแปลงและใช้ส่วนขยายหรือดัดแปลงข้อบกพร่องเสริมและอุปกรณ์ไม่ใช่แบรนด์ Toro
- ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาและ/หรือการปรับการละเลย หรือไม่ใส่ใจ
- อะไหล่สึกหรือจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟาเบรคและแปรงรอนเบรค แป้นคลตช ไมมด ไมมดพวง ลกกลองและแปรง (มชลหรือดจาร์บ) ไมมดกลาง หวเกยน ลอเลนและแปรง ลอยาง ไสกรอง สายพาน ส่วนประกอบหวสปรยบางอยาง เช่น ไดอะแฟรม หวด มอเตอร์หวดการไหล และเชควาลว
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากกรพลาภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ หลกปฏทตในการจอบ การปนเปอน การใช้เชื้อเพลิง น้ำยาหล่อลน น้ำมันหล่อลน สารเติมแต่ง ปย น้ำ หรือสารเคมีไม่พจนการรับรอง
- ข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิง (เช่น เบนซิน ดเซล หรือไบโอดีเซล) ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบุไว้ใน *คู่มือผู้ใช้*
- เสี่ยงรบกวน การสนสะเทอน การสกรหรือและฉกษาด หรือการเสื่อมสภาพตามปกติ "การสกรหรือและฉกษาด" ตามปกติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อเบาะนั่งเนื่องจากการใช้งาน สกหลดลอก สตทเกอรหรือหน้าตงทงรอยชวน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาตามกำหนดหรืออะไหล่ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลน การเปลี่ยนน้ำมัน การปรับค่า ทวกรอง หวเกยน หรือไส้กรองอากาศ

### เงื่อนไขทั่วไป

การซ่อมแซมโดยตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายที่ได้อนุญาตของ Toro เป็นวระยเวยทางเดยวกายใดการรับประกัน

**Toro Company ไม่ได้เป็นผลรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม** ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผลตสัญญา หรือความเสียหายจากผลสเบองของเกยของกบการใชงานผลตทงน Toro ทมการคมครองตามการรับประกัน รวมถึงตงนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ของการจวดหวอปรกทตแทนหรือการซ่อมบำรุงในระหว่างช่วงเวลายางทำงานผิดปกติ หรือในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเพราะรอการซ่อมแซมเสร็จสนภายใต้การรับประกัน ทงน ไม่มีการรับประกันที่ชัดเจนใดๆ ยกเว้นการรับประกันระบบไอเสียหรือแบตเตอรี่กล่าวถึงข้างต้น ถ้ามีการรับประกันโดยปริยายทงนหมดเกยวกับความสมารถในการจำหนายใดและความเหมาะสมกบการใชงานจะจำกัดเฉพาะตามระยะเวลาของการรับประกันที่ชัดเจน

### หมายเหตุเกี่ยวกับการรับประกันตามมลพิษ

ระบบควบคุมมลพิษในผลิตภัณฑ์ของคุณอาจได้อนุมัติหรือได้รับการรับรองจากกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกา และ/หรือคณะกรรมการทรัพยากรทางอากาศ (CARB) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ขัดจำกัดขวโมทงกำหนดขงตงนโมทผลตกรรรับประกันระบบควบคุมมลพิษ โปรดค้ำขแจ้งการรับประกันการควบคุมมลพิษของเครื่องยตทงนใหม่พร้อมกบผลตทงนทงน หรือระบุในเอกสารของผลตกรรยตทงน